



**แผนพัฒนาสามปี**  
**(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)**  
**เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง**  
**(ฉบับที่ ๒)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก**  
**อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา**

# คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ซึ่งถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมรวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี และเมื่อได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปีไปแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีก็สามารถทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๔ ข้อ ๒๒

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

# สารบัญ

	หน้า
➤ หลักการและเหตุผล	๑
➤ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)	๓
▪ ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนหน้าที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๓
▪ ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนหน้าที่ ๔ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน	๕
▪ ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนหน้าที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕
▪ ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนหน้าที่ ๗ ยุทธศาสตร์น้ำแก่งจัน	๗
➤ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)	๗
▪ ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนหน้าที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗
➤ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)	๘

# หลักการและเหตุผล

## ประกอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)

### องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ได้แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และเป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการพัฒนา ดังนี้

๑. มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมโครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี

๒. มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาที่ไม่ได้ระบุไว้ในโครงการพัฒนาปีแรกของแผนพัฒนาสามปี

ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการดังนี้

- มีงบประมาณรายจ่ายเหลือจ่าย ในแผนงานคณะและชุมชน ที่เกิดจากการได้ดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายแล้ว โดยใช้งบประมาณรายจ่ายต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับ ซึ่งสามารถที่จะนำงบประมาณเหลือจ่ายนั้นไปใช้จ่ายได้ โดยในปัจจุบันอาจกำหนดเป็นกิจกรรม รายการใหม่ เป็นค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้างใหม่ได้ ตามหลักการคือ

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินการ

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

๓. เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ

๔. เพื่อพัฒนาบุคลากร

๕. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี

๖. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลจังหวัด

- ตามหนังสืออำเภอโชคชัย ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๑๕/๖๙๐๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเสียหายที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ตามหนังสืออำเภอโชคชัย ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๕๑๘/๒๗๙๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการตาม “โครงการบูรณาการการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง” กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนด้วยจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งให้ครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการการจัดการน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง “๑ ตำบล ๑ แหล่งกักเก็บน้ำ” โดยมีหลักการสำคัญในการดำเนินการ คือ กรณีมีแหล่งน้ำชำรุดให้ซ่อม กรณีมีแหล่งน้ำแต่ใช้ไม่ได้เต็มศักยภาพให้เสริมศักยภาพและกรณีขาดแคลนแหล่งน้ำให้สร้าง

- ตามหนังสืออำเภอโชคชัย ที่ นม ๐๐๒๓.๑๕/๙๖๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” การประกวดต้นแบบความสะอาดและการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้การประกวดและมอบรางวัลหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด และอำเภอสะอาด เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี โดยใช้หลัก ๓ Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ ๕

- ตามหนังสืออำเภอโชคชัย ที่ นม ๐๕๑๘.๒/ว ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำ ตามแนวทางการบูรณาการแผนการกำจัดผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐ ให้ดำเนินการเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาและมติที่ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ให้เกิดความเรียบร้อย เป็นรูปธรรม เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืนโดยให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ/แหล่งน้ำ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำด้วยการจัดให้มีการจัดตั้งชมรมคนรักน้ำขึ้นในทุกพื้นที่ และใช้กลไกในการทำงานจากทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

และถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้การจัดทำ แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๔

“การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี

“การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อ

**ผ ๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก**

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๐ (บาท)	ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)			
๑	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์สามวัย อบต.กระโทก	เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ทั้งเด็ก หนุ่มสาว และคนชรา และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของ ประชาชนในตำบลกระโทก	อาคารศูนย์สามวัย อบต.กระโทก ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๖ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กระโทกกำหนด	๘๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเด็ก หนุ่มสาว และ คนชรา ที่เข้า ร่วมกิจกรรม ในศูนย์สามวัย	ประชาชนทุกวัย เด็ก หนุ่ม สาว และคนชรา ได้ศึกษา เรียนรู้ ในแหล่งเรียนรู้ และ ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรัก ความ เข้าใจพฤติกรรมของคนใน วัยต่างๆ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒	โครงการต่อเติมห้องพัสดุ	เพื่อจัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ของ อบต.กระโทก ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกปลอดภัย	ห้องพัสดุของอบต.กระโทก ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๖ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กระโทกกำหนด	๒๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย	มีห้องเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ต่างๆ เป็นระบบระเบียบ เรียบร้อย สะดวกในการ ค้นหา และปลอดภัยในการ เก็บรักษา	สำนักงานปลัด
๓	โครงการขยายห้องสำนักงานปลัด ด้านหน้า	เพื่ออำนวยความสะดวก และ บริการประชาชน และจัดที่นั่ง รองรับประชาชนที่มาติดต่อ ราชการ	ห้องสำนักงานปลัดด้านหน้า ตามแบบแปลนที่ อบต.กระโทกกำหนด	๘,๕๐๐	-	-	ประชาชน ที่มาใช้บริการ มีความความ พึงพอใจ ร้อยละ ๕๐	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการมารับบริการ จากอบต.กระโทก	สำนักงานปลัด
๔	โครงการซ่อมแซมบริเวณมุก ที่จอดรถด้านหน้าอาคาร	เพื่อซ่อมแซมอาคารให้อยู่ใน สภาพดี มั่นคงแข็งแรง มีมาตรฐาน และ ปลอดภัย	บริเวณมุกที่จอดรถ ด้านหน้าอาคาร ตามแบบแปลนที่ อบต.กระโทกกำหนด	๗๐,๐๐๐	-	-	อาคาร มีมาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	อาคารสำนักงาน มีมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๐ (บาท)	ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)			
๕	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและปฏิบัติงานนอกสถานที่	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลจำนวน ๑ เครื่อง	๒๑,๐๐๐			จำนวนครั้งที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	ทำให้การปฏิบัติต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่มีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๖	จัดซื้อเครื่องตบดิน	เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเล็กน้อย ที่อบต.สามารถดำเนินการซ่อมแซมเองได้	เครื่องตบดิน ๑) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ๒) น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลกรัม ๓) แรงบิดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ๔) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ครั้งต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง	๒๑,๐๐๐	-	-	จำนวนประชาชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาร้อยละ ๕๐ มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการแก้ไขปัญหาดถนนที่ชำรุดเสียหายเล็กน้อย	กองช่าง
๗	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	เพื่อใช้ในการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากกรณีเกิดน้ำท่วมขังพื้นที่และใช้ในการระบายน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหากัญแล้ง	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน -สูบน้ำได้ ๑,๑๐๐ ลิตร ต่อนาที ขนาด ๗ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	๒๕,๐๐๐	-	-	จำนวนประชาชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาร้อยละ ๕๐ มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนในการระบายน้ำทั้งช่วงน้ำท่วมหรือน้ำแล้ง	สำนักงานปลัด
๘	จัดซื้อเครื่องทดแบบประเมินความพึงพอใจแบบอัตโนมัติ พร้อมออกรายงาน Excel แบบระบุช่วงเวลา	เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการประชาชนในหน่วยงานของอบต.กระโทก	เครื่องทดแบบประเมินความพึงพอใจแบบอัตโนมัติ พร้อมออกรายงาน Excel แบบระบุช่วงเวลา -เป็นระบบสัมผัส และไฟ LED แสดงสถานการณ์ทำงาน จำนวน ๒ เครื่อง	๑๑,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก	ประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการในหน่วยงานของอบต.กระโทก	กองคลังและสำนักงานปลัด
<b>รวมงบประมาณ</b>				<b>๔๘๖,๕๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ พัฒนาศักยภาพการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน

๔.๓ แนวทางการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท) และที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒			
๑	โครงการประกวดหมู่บ้านต้นแบบ ความสะอาดและการจัดการขยะมูลฝอย	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเป็น ขวัญกำลังใจสำหรับการ ดำเนินงานด้านความสะอาด และการจัดการขยะมูลฝอย	หมู่บ้านต้นแบบความสะอาด และการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลกระโทก	๕๐,๐๐๐	-	-	หมู่บ้านที่ผ่าน เกณฑ์คะแนน การประเมิน ตามโครงการฯ	หมู่บ้านในพื้นที่ตำบล กระโทกมีความสะอาด และมีการจัดการขยะ มูลฝอยในหมู่บ้านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักงานปลัด
รวมงบประมาณ				๕๐,๐๐๐	-	-			

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท) และที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒			
๑	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ในเขตอบต.กระโทก	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถสัญจรไปมา ได้สะดวกรวดเร็ว	ถนนภายในหมู่บ้านในเขต อบต.กระโทก จำนวน ๔ สาย ๑.สายคลองตะคุ่งตั้งตะวันออก ๒.สายเลียบบคลองชลประทาน ๑R-๒R ๓.สายไปวังไม้โกน ๔.สายบ้านหนองคล้า-คลองบง ตามแบบแปลนที่ อบต.กระโทกกำหนด	๑๖๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน	การคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
รวมงบประมาณ				๑๖๐,๐๐๐	-	-			



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๖ แนวทางการสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๐ (บาท)	ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างที่ตั้งถังน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค	ที่ตั้งถังน้ำประปาขนาดกว้าง ๓ เมตร สูง ๖ เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (หมู่ที่ ๕) บ้านพะโคตามแบบแปลนที่ อบต.กระโทกกำหนด	๑๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนครั้งที่ประชาชนมาใช้บริการน้ำในการอุปโภคบริโภค	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวมงบประมาณ				๑๕๐,๐๐๐	-	-			

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

๗. ยุทธศาสตร์น้ำแก้วน

๗.๑ แนวทางส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และการกระจายการใช้ประโยชน์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท) และที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒			
๑	โครงการขุดลอกคลองภายในเขต อบต.กระโทก	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือทำการเกษตรให้แก่ประชาชนในตำบลกระโทกและกำจัดวัชพืชผักตบชวาในคลองต่างๆ	ขุดลอกคลองภายในเขต อบต.กระโทกตามแบบแปลนที่ อบต.กระโทกกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาวคลอง	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตรอย่างเพียงพอและกำจัดวัชพืช ผักตบชวาให้หมดไป	กองช่าง
รวมงบประมาณ				๑๐๐,๐๐๐	-	-			

ผ ๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)  
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒ แนวทางการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๐ (บาท)	ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)			
	งานก่อสร้างศาลา								
๑	โครงการก่อสร้างศาลา เอนกประสงค์ (หมู่ที่ ๖) บ้านโพธิ์เงิน	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการทำ กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (หมู่ที่ ๖) บ้านโพธิ์เงิน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กระโทกกำหนด	๑๘๐,๐๐๐	-	-	จำนวนครั้งที่ ประชาชนใน หมู่บ้านใช้ทำ กิจกรรมต่างๆได้	สามารถดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ในหมู่บ้าน ได้อย่างดี	กองช่าง
			รวมงบประมาณ	๑๘๐,๐๐๐	-	-			

**ผ ๐๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)**

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๐		ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		รวมงบประมาณ ๓ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
<b>๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี</b>								
๒.๑ แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี	๘	๔๘๖,๕๐๐	-	-	-	-	๘	๔๘๖,๕๐๐
<b>รวม</b>	<b>๘</b>	<b>๔๘๖,๕๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๘</b>	<b>๔๘๖,๕๐๐</b>
<b>๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน</b>								
๔.๓ แนวทางการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น	๑	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๕๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑</b>	<b>๕๐,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>	<b>๕๐,๐๐๐</b>
<b>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>								
๕.๑ แนวทางการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น	๑	๑๖๐,๐๐๐					๑	๑๖๐,๐๐๐
๕.๒ แนวทางการสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่นๆ	๑	๑๘๐,๐๐๐					๑	๑๘๐,๐๐๐
๕.๖ แนวทางการสาธารณสุขโรค - สาธารณูปการ	๑	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๓</b>	<b>๔๙๐,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๓</b>	<b>๔๙๐,๐๐๐</b>
<b>๗. ยุทธศาสตร์น้ำแก๊จ</b>								
๗.๑ แนวทางส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และการกระจายการใช้ประโยชน์	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑</b>	<b>๑๐๐,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>	<b>๑๐๐,๐๐๐</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>๑๓</b>	<b>๑,๑๒๖,๕๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑๓</b>	<b>๑,๑๒๖,๕๐๐</b>